

Rệp sáp là gì ? Thuốc trị rệp sáp hiệu quả nhất hiện nay

Rệp sáp là sâu hại nghiêm trọng có thể gây hại lên bất kỳ bộ phận nào của cây như thân, lá, quả và đặc biệt là rễ. Vào những năm trước 1990, rệp sáp hại rễ đã bùng phát thành dịch khiến nhiều vườn tiêu tại Đắk Lắk đã bị hủy diệt.

Để giúp bà con nhận định được ngay loài sâu hại này và có những biện pháp phòng trừ hợp lý chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm hình thái và cách gây hại của loài rệp sáp này trong bài viết dưới đây nhé!

Đặc điểm hình thái của **rệp sáp**

Rệp sáp là loại côn trùng chích hút, có kích thước rất nhỏ chỉ với chiều dài từ 2,5- 3,5 mm, chiều rộng từ 1,8- 2.0 mm. Cơ thể thường có hình oval hơi tròn xung quanh cơ thể thường có 18 cặp tua ngắn, trong đó cặp thứ 17 thường dài hơn hẳn so với những cặp khác.

Bao quanh cơ thể của rệp có rất nhiều sáp trắng nhưng cơ thể vẫn hiện rõ các vết ngón khác nhau. Cơ thể của rệp khi không có sáp trắng bao phủ thường có màu hồng nhạt, nâu nhạt hoặc vàng nâu.



Rệp sáp gây hại trên lá và quả tiêu

Đặc điểm sinh học và cách gây hại

Rệp non khi mới nở cơ thể thường có màu hồng, hình bầu dục và có khả năng di chuyển rất nhanh. Sau khi nở rệp tấn công vào các bộ phận non của cây. Cơ thể sau vài ngày sẽ xuất hiện lớp sáp trắng từ đó dường như không di chuyển nữa.

Rệp sáp thường chích hút vào các vị trí như gié bông, gié trái, đọt non, kẽ cành và bên dưới lá tiêu. Chúng chích và hút toàn bộ dinh dưỡng từ các bộ phận này khiến bộ phận này không thể phát triển được và khô héo.

Khi chích hút vào các bộ phận khí sinh như cành, lá, thân rệp sáp còn tạo điều kiện cho nấm muội đen phát triển, bao bọc xung quanh tất cả các bộ phận này khiến cây không thể quang hợp, từ đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, khả năng đậu quả, chất lượng hạt. Nếu bị tấn công quá mạnh, rệp sáp sẽ làm cây tiêu bị vàng

lá, rụng gié bong, quả non rụng hoặc bị lép.

Rệp sáp hại rễ thường chích hút tại thân ngầm và rễ tạo ra các vết thương hở để nấm xâm nhập và làm thối rễ. Khi bị nấm tấn công, cây sẽ bị vàng, rụng lá và chết rất nhanh.

Cây khi bị rệp sáp nhẹ thường khó phát hiện ta., khi bị nặng thì cây thường vàng lá, cần cỗi, một thời gian sau cây rụng hết lá và chết. Triệu chứng bệnh khá giống với bệnh chết chậm nên khi phát hiện ra bệnh bà con cần chú ý kiểm tra bộ rễ của cây bị vàng lá để xác định xem cây thuộc loại bệnh nào để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

Khi rệp sáp bùng phát mạnh, rệp sáp thường có mạng xông bao bọc xung quanh tạo thành những cục u lớn. Mỗi cục u này có rất nhiều rệp sáp ẩn nấp. Lớp mạng xông này có độ dày cao giúp rệp không bị tác động bởi điều kiện ngoại cảnh bên ngoài, chính vì vậy khi để rệp xuất hiện mạng xông thì rất khó tiêu diệt triệt để được rệp.

Rệp sáp hại rễ thường tấn công vào phần cổ rễ trước sau đó là tấn công vào rễ ngang và rễ chính. Nên nếu xác định là cây bị rệp sáp chứ không phải bệnh chết chậm, kiểm tra cổ rễ không thấy rệp sáp thì cần phải đào sâu xuống vùng rễ ngang rồi rễ chính để tìm rệp.

Rệp sáp thường lây lan nhờ kiến và chính nhờ các chất thải sau khi chích hút của rệp sáp cũng là thức ăn cho loài kiến vì có hàm lượng đường cao. Chính chất thải này cũng là điều kiện chính giúp nấm muội đen phát triển.

Kiến vừa ăn dịch tiết ra, vừa mang rệp sáp đi đến nhiều bộ phận khác của cây khiến cho bệnh bùng phát nhanh hơn. Rệp sáp còn có thể lây lan theo nước mưa, nước tưới hoặc các công cụ lao động.

Biện pháp phòng trừ:

-

Cần chăm sóc vườn cây thường xuyên, cắt bỏ những cành mọc sát mặt đất để tránh rệp sáp từ đất lây lan. Vệ sinh đồng ruộng thường xuyên để loại trừ kiến.

-

Thường xuyên theo dõi vườn cây bị bệnh rệp sáp để có những biện pháp phòng trừ thích hợp nhất. Đối với những cành nhánh tiêu bị rệp sáp nặng cần cắt bỏ và tiêu hủy ra khỏi vườn.

-

Không trồng tiêu lên những vùng đất đã bị rệp sáp gây hại nặng.

Thuốc trị rệp sáp hiệu quả hiện nay

Hiện nay để trị rệp sáp hiệu quả bạn có thể tham khảo các loại trị rệp sáp dưới đây:

Công thức: SIEURAY 250SC pha 120ml cho 1 phuy 220 lít nước.



Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below this, four diseases are listed with green checkmarks: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting spot. At the bottom right is a cartoon illustration of a white rooster with a red comb. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. At the bottom center are icons for email and phone, with the text 'Email info@bvtvthienbinh.com' and 'Hotline 0898.999.929'.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email info@bvtvthienbinh.com Hotline 0898.999.929

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC S3 VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

Khối lượng tịnh: 120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)